

Con vào đời học, cha mẹ học theo

Tác Giả: Lê Tâm (theo AP)

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 19:01

Nhiều đời học mẹ chồng trình học đời phụ huynh

Nhiều trường đời học ở Hoa Kỳ ngày nay đang mở ra các chương trình sinh hoạt đời học (orientation) rất chu đáo dành cho gia đình sinh viên theo học năm đầu. Những chương trình này là buổi gặp gỡ, bắt tay khoa trường ngày nhập học như vốn thông thạo kỹ thuật trường đời nay. Đây là những chương trình kéo dài có khi tới hai, ba ngày, thông vào ngày trong tuần, giữa mùa Hè, đòi hỏi các bậc cha mẹ phải xin nghỉ làm và còn phải đóng lệ phí từ \$70 đến \$80 để tham dự, đó là chưa kể chi phí ăn uống, di chuyển khác.

Các buổi sinh hoạt đời học này bao gồm các cuộc hội thảo, đi thăm viếng, học hỏi và nhiều ưu đãi, khuyến khích tài trợ cho con mình “bay ra khỏi tổ” và vốn dĩ an toàn trong trường.



Bà Landi Tang, mẹ của một sinh viên đến từ sách học đời học trong buổi họp với gia đình sinh viên tại Northeastern University.

Tại trường này ở Boston, có ít nhất 85% đến 90% sinh viên có gia đình tham dự chương trình,” theo lời một nữ phát ngôn viên.

(Mary Knox Merrill, AP / June 28, 2010)

Ngay cả ta vốn nghĩ rằng sẽ có nhiều phụ huynh muốn bổ sung thêm thời gian và tiền bạc, sau khi phải đóng học phí cho con cái, tham dự những buổi đời học này.

Những nhiều trường đời học cho hay có hơn 50 phần trăm các sinh viên năm đầu có gia đình đến tham dự chương trình này, và nhiều bậc cha mẹ cho hay là họ học hỏi rất nhiều đi đầu, ngoài sự thông thạo. Họ cũng biết là nếu con họ học như thế nào, môi trường sống ra sao, để có

Con vào đời học, cha mẹ học theo

Tác Giả: Lê Tâm (theo AP)

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 19:01

biết về học thặng báo về an ninh, khi có chuyện thì liên lạc với ai...

Có thể đây cũng là chủ đề của thế hệ “baby boom generation” nhưng người đời coi là muộn khiếm soát đời hành tởc mĩi việc trong đời sống mình. Họ phĩi biết chĩc chĩn là mĩi sĩ dĩn ra nhĩ ý muĩn, tĩ mình biết về trĩng học và nhĩng gĩ nĩi đó.

Phĩa nhà trĩng cũng muĩn cho phĩ huynh biết rĩng trĩng đĩng về phĩa học và chăm sóc con cái học khi chúng biết đĩu chuĩn báo cho cuĩc sĩng đĩc lĩp.

Trĩng College of the Holy Cross ở Worcester, Massachusetts, nói trĩng về bĩc cha mẹ là trong vài tuĩn lĩ đĩu tiên, con cĩ học có thể gĩ dĩn thoĩi về nhà, buĩn rĩu, chán nĩn.

“Các sinh viên này chĩa quen về dĩ sĩng mĩi, chĩa tĩo đĩc sĩ học trĩ tinh thĩn tĩ bĩn bè chung quanh,” theo lĩi bà Kristine Goodwin, phó khoa trĩng đĩc trách sinh viên. “Nhiĩm về cĩ cha mẹ là không hĩt hoĩng. Con cĩ quý về chĩ đang xĩ ra dĩu làm chúng buĩn phiĩn mà thôi,” bà nói.

Tĩ trĩng Northern Michigan University ở Marquette, phĩ huynh đĩc nghe mĩt sĩ cú dĩn thoĩi “mĩu” nhĩ về y, do mĩt sĩ sinh viên lĩp trên thĩc hiĩn đĩ cha mẹ sinh viên mĩi bĩc chĩn vào trĩng nghe trong buĩi học đĩn. Họ đĩc nghe cô nĩ sinh viên nói về dĩ cha mẹ là sĩ không về nhà vào đĩp lĩ Tĩ n, mà sĩ đĩn nhà gia đĩnh cĩa ngĩĩi bĩn trai mĩi quen. Mĩt cĩu sinh viên khác thú thĩt về dĩ cha mẹ là chuyĩn học hành không tĩt lĩm, và lĩi còn vi phĩm các luĩt lĩ về rĩĩu. Và cú dĩn thoĩi thĩ ba là tĩ cô sinh viên nhĩ nhà.

“Giĩng nói cĩa cô gái trong đĩn bĩng này lĩn nào cũng làm nhiũu bĩc cha mẹ rĩi nĩĩc mĩt,” theo lĩi Christine Greer, đĩc trách sinh viên về tĩi NMU. Các đĩn bĩng này đĩc thĩc hiĩn vài năm trĩc đĩy, nhĩng các về đĩng sĩ sinh viên và các bĩc cha mẹ phĩi dĩ dĩn không thay đĩi-đĩ sĩng đĩc lĩp, vi phĩm luĩt lĩ, trĩng sĩ trong việc học, nhĩ nhà... nhĩng về đĩ cha mẹ về n phĩi lo lĩng và ngĩĩi sinh viên gĩp phĩi mĩi năm.

Tĩ trĩng Indiana State University ở Terre Haute, các buĩi học đĩn “có khi đĩc sĩ tham đĩ cĩa tĩi 9 thành viên trong gia đĩnh, kĩ cĩ ông bà nĩi ngoĩi,” theo lĩi phát ngôn viên John

Con vào đời hèn, cha mẹ hèn theo

Tác Giả: Lê Tâm (theo AP)

Chúa Nhật, 08 Tháng 8 Năm 2010 19:01

Beacon. “Chúng tôi hoàn toàn không phißn hà đßu này và chúng tôi mong có sß tham đß cßa cß gia đßnh.”